

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดปราจีนบุรี



ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๑.๑ รัฐบาลมีแนวทางในการใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งตามมาตรา ๒๘ (๙) แห่ง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี และมาตรา ๒๘ (๑๐) ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างยุทธศาสตร์ชาติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>๑.๓ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย</p> <p>๑.๔ เมื่อจัดทำแผนแม่บทแล้วเสร็จ จะนำไปสู่การจัดทำนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน/กระทรวง/จังหวัด ขอให้หารือความชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๒. แผนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใน ๓ เดือน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ</p> <p>- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- อปท.ทุกแห่ง</p> <p>- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ</p> <p>- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ดังนั้น ขอให้กระทรวงมหาดไทยนำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล ที่ผ่านมาสำนักรัฐมนตรีได้จัดทำโครงการ Government Communication Channel (GCC) ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) แต่จำกัดสมาชิกเฉพาะข้าราชการทุกกระทรวงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่านั้น ดังนั้น ขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ พิจารณาจัดทำโครงข่าย ช่องทาง และเนื้อหาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายในการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปยังผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔.๒ พิจารณาจัดทำโครงข่ายการติดต่อสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ ให้นำเรียนระบบการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทราบด้วย</p>	<p>- อำเภอทุกอำเภอ - อปท.ทุกแห่ง</p> <p>- สนจ.ปจ. (ก.ยุทธศาสตร์ฯ)</p> <p>- สนจ.ปจ. (ก.ยุทธศาสตร์ฯ)</p> <p>- ปค.จ. (งานป้องกัน)</p> <p>- สนจ.ปจ. (ก.อำนวยการ)</p>
<p>เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายรอยล จิตรดอน)</p>	<p>สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. หลักการและเหตุผล</p> <p>๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ประกอบด้วย ๑) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ๒) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ๓) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ๔) การจัดการคุณภาพน้ำ ๕) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ ๖) การบริหารจัดการ</p> <p>๑.๒ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเน้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านทรัพยากรน้ำ</p> <p>๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ เช่น เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น ๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ใช้มาตรการทางผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (ผังการระบายน้ำใน ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก) ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่สำรวจเพื่อจัดทำบัญชีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ และ ๔) ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่สร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล</p>	<p>- สนง.ทสจ.ปจ. - โครงการชลประทาน ปจ. - สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 6</p> <p>- สนง.ปจ.จ.ปจ. - สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ปจ. - สนง.สทจ.ปจ. - ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดมท.</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๔ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยให้เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด</p> <p>๑.๕ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ๑) การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘) พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒) การบริหารจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ได้แก่ พ.ร.บ.การประปาครหลวง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. โครงสร้างและหน้าที่ภารกิจหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด</p> <p>๒.๑ โครงสร้างการบูรณาการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด จากระดับบนลงล่าง ประกอบด้วย ๑) กลไกสนับสนุนการบริหารในภาวะวิกฤต (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/จังหวัด) เช่น การบริหารจัดการน้ำท่วม การลดความเสียหายทางด้านการเกษตร การลดขนาดความเสียหาย เป็นต้น ๒) กลไกสนับสนุนการดำเนินการ (อปท./หน่วยงานรับผิดชอบอื่น) เช่น การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารแหล่งน้ำสำรอง/แก้มลิง เป็นต้น ๓) คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.) เช่น อุตุนิยามวิทยา อุทกวิทยา สาธารณูปโภค เป็นต้น และ ๔) ข้อมูลระดับท้องถิ่น (อปท.) เช่น แหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น</p> <p>๒.๒ ยุทธศาสตร์ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านบริหารจัดการข้อมูล ๒) ด้านบริหารแหล่งน้ำ ๓) ด้านบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย ๔) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ๕) ด้านบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ๖) ด้านงานโครงการเฉพาะกิจ</p> <p>๒.๓ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานในหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๑) สสนก. มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษา ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ มีหน้าที่ตรวจสอบติดตามข้อมูล ๔) จังหวัด มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ และ ๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่บัญชาการ</p> <p>๒.๔ โครงสร้างบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๑) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฯ ๑ คน ๒) ทีมที่ปรึกษาดูตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ๓) เจ้าหน้าที่บริหารงานหน่วยปฏิบัติการฯ ๒ คน และ ๔) เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน ๑ คน</p> <p>๓. การใช้งานสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เป็นความร่วมมือระหว่าง สสนก. จังหวัด/อบจ. และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการใช้สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>- สنج.ทสจ.ปจ.</p> <p>- สنج.โยธาธิการและผังเมือง จ.ปจ.</p> <p>- สنج.สธจ.ปจ.</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปจ.</p> <p>- สنج.ปภ.จ.ปจ.</p> <p>- สنج.โยธาธิการและผังเมือง จ.ปจ.</p> <p>- สنج.สธจ.ปจ.</p> <p>- อปท.ทุกแห่ง</p> <p>- สنج.ทสจ.ปจ.</p> <p>- สنج.กสจ.ปจ.</p> <p>- สنج.ทสจ.ปจ.</p> <p>- สنج.สธจ.ปจ.</p> <p>- อปท.ทุกแห่ง</p> <p>- สنج.ทสจ.ปจ.</p> <p>- สنج.ทสจ.ปจ.</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ประกอบด้วย ๑) การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ๒) การบริหารภัยพิบัติ และ ๓) การประสานการบริหารร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ</p> <p>๔. ตัวอย่างการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่</p> <p>๔.๑ จังหวัดแพร่ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โดยบริหารจัดการน้ำแบบ DSLMM ประกอบด้วย Demand (การใช้น้ำ) Supply (น้ำต้นทุน) Logistic (ฝั่งน้ำ) Money (งบประมาณด้านน้ำ) และ Management (บริหารจัดการน้ำ) ซึ่งเน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน โดยใช้ฝั่งน้ำเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่จั่ว โดยมีการขุดลอกตะกอนและเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในรูปแบบแก้มลิง เป็นต้น</p> <p>๔.๒ จังหวัดพิจิตร มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพิจิตร รวมทั้งจัดทำฝั่งน้ำเส้นหลัก (แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน) เพื่อบริหารจัดการน้ำในภาพรวม</p> <p>๔.๓ จังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เช่น การฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกรทั้งระบบ เป็นต้น</p> <p>๔.๔ จังหวัดสระบุรี มีการจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบลที่ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง และการพัฒนาบึงหนองโพธิ์</p> <p>๔.๕ จังหวัดลำปาง มีการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดลำปาง</p> <p>๔.๖ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านลิ้มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง</p> <p>๔.๗ จังหวัดขอนแก่น มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนป่าภูถ้ำ ภูกระแต ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย</p> <p>๔.๘ จังหวัดปทุมธานี มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ คลองรังสิต อำเภอหนองเสือ</p> <p>๕. พื้นที่พร้อมขยายผลจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ระยะที่ ๑ โดยกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕.๑ กำหนดพื้นที่พร้อมขยายผล จำนวน ๓๖ จังหวัด ประกอบด้วย</p> <p>๑) ศูนย์บริหารจัดการน้ำน่านอง จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิจิตร พะเยา และสุโขทัย</p> <p>๒) ศูนย์บริหารจัดการน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓๒ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู สุราษฎร์ธานี ลำพูน อุบลราชธานี ตาก สุพรรณบุรี เชียงใหม่ น่าน ระยอง อุทัยธานี พัทลุง ชุมพร สุรินทร์ สกลนคร ชลบุรี ลพบุรี พังงา ศรีสะเกษ กระบี่ ยะลา ปัตตานี ปราจีนบุรี พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ราชบุรี ตรัง สมุทรสงคราม สงขลา ชัยภูมิ และสตูล</p>	- อบจ.ปจ.

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕.๒ แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดตั้งคณะทำงานสำหรับหน่วยปฏิบัติการฯ ๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการฯ ๓) ติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำสำหรับภาวะปกติและวิกฤต ๔) ฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ GPS/ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ๕) ติดตามและประเมินผลจากสถานการณ์จริง ๖) บำรุงรักษาระบบ <p>๖. เอกสารประกอบการประชุม</p> <p>สสนก. มีเอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาศัยกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด โดยพิจารณาด้านการจัดตั้งโครงสร้างและงบประมาณบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้ สสนก. ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าว - ในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ขอให้พิจารณาดำเนินการในรายละเอียดและการกำหนดผู้รับผิดชอบเครื่องแม่ข่าย (Server) ของจังหวัด โดยอาจใช้รูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมข้อมูล คณะทำงาน และการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด - ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค นอกจากระบบประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ควรเพิ่มระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ 	<p>- สนง.ทสจ.ปจ.</p> <p>- อบจ.ปจ.</p> <p>- อบจ.ปจ.</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาค ปจ.</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ สถานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดประชุมพิจารณาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาชี้แจง ซึ่งอาจจะมีการซักถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 	<p>- สนจ.ปจ. (ก.ยุทธศาสตร์ฯ)</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ ข้อมูลผลเบิกจ่ายภาพรวมจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๘,๑๐๓.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๑ จำแนกเป็น (๑) จังหวัด จำนวน ๗,๒๕๒.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕ และ (๒) กลุ่มจังหวัด จำนวน ๘๕๐.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว</p> <p>๒. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงหรือซ่อมแซมของส่วนราชการ</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณเหลือจ่ายสนับสนุนจังหวัดได้จำนวนหนึ่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ดังนั้น ขอให้จังหวัดที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ดำเนินการขอตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ</p> <p>๓.๑ ขอให้หน่วยงานที่มีกฎหมายในความรับผิดชอบพิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัย ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต</p> <p>๓.๒ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างขอกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่</p> <p>๔. โครงการตลาดประชารัฐ</p> <p>กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ประสานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อกำกับดูแลตลาดประชารัฐในการสนับสนุนการระบายสินค้าทางการเกษตรล้นตลาด และพิจารณาใช้ Modern Trade เป็นแนวทางช่วยเหลือในการทำงาน</p>	<p>- สนง.คลัง จ.ปจ.</p> <p>- สนจ.ปจ. (ก.ยุทธศาสตร์ฯ)</p> <p>- สนจ.ปจ. (ก.อำนวยการ)</p> <p>- สนง.พช.จ.ปจ. - สนง.พช.จ.ปจ. - สนง.พณ.จ.ปจ.</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูรรัตนเสนีย์)</p>	<p>๑. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลและตัวชี้วัดของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.</p> <p>๒. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) พิจารณานำข้อมูลจากผลการสำรวจข้อมูลปัญหาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มากำหนดเป็นเป้าหมายในแผนปฏิบัติการรองรับคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑</p>	<p>ศดธ.จ. ศดธ.อ.</p> <p>- ศอ.ปส.จ.ปจ.</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับจังหวัดชายแดน</p> <p>๓.๑ กระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงรายมีการจัดกิจกรรมฯ มากที่สุดตามลำดับ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินกิจกรรม/โครงการกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๒ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้เน้นความเข้าใจการปกป้องเขตแดนกฎหมาย และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอให้จังหวัดกำชับกลไกในพื้นที่ชายแดน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น ช่วยสอดส่องดูแล และขอความร่วมมือทำความเข้าใจกับประชาชนตามแนวชายแดนให้ช่วยดูแลรักษาเส้นเขตแดนและหลักเขตแดนในพื้นที่</p> <p>๔. การประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน</p> <p>กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดจัดการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน กับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานภายนอก โดยจะกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายและกลไกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและเศรษฐกิจตามแนวชายแดนด้วย</p> <p>ดังนั้น ขอให้จังหวัดชายแดนเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน อาทิ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ชายแดน ภาพรวมความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๕. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P - Move)</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕) จะมีการติดตามประเด็นดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๖. การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นต้น หรือผลการดำเนินงานอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ประเด็นดังกล่าว</p>	<p>จังหวัดปราจีนบุรี ไม่เป็นเป้าหมาย</p> <p>จังหวัดปราจีนบุรี ไม่เป็นเป้าหมาย</p> <p>จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>- ปค.จ.ปจ. (งานป้องกันจังหวัด)</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)</p>	<p>การขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด</p> <p>ปัจจุบันมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศแล้ว จำนวน ๘๑ คู่ ๓๘ จังหวัด และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๔๕ คู่ ๒๑ จังหวัด</p> <p>๑. ขอให้จังหวัดที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องพิจารณาความเหมาะสมของหน่วยการปกครองให้เทียบเท่าระดับจังหวัด</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดใช้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมาตรฐานที่กระทรวงการต่างประเทศได้ตกลงและจัดทำไว้เป็นหลัก โดยก่อนการลงนามต้องส่งร่างดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ทั้งนี้ หากมีการตกลงที่แตกต่างจากร่างมาตรฐานที่กำหนดไว้ กระทรวงมหาดไทยจะต้องส่งร่างให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อน</p> <p>๓. สำหรับจังหวัดที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการอ้างอิงและถือปฏิบัติ ประกอบกับบางฉบับมีความซ้ำซ้อน หากผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้จังหวัดถือปฏิบัติต่อไป รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ให้กับจังหวัดชายแดนด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนจ.ปจ. - สนง.พณ.จ.
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</p>	<p>โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๑. ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้การต้อนรับคณะสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๒. การลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว โดยเน้น ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การประเมินความเข้มแข็งชุมชนที่ทีมตำบลลงพื้นที่ดำเนินการ (๒) การบันทึกข้อมูลลงระบบ ซึ่งทางบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบดำเนินการจัดทำหน้าบันทึกข้อมูล และจะแจ้งให้จังหวัดทราบ โดยให้นักศึกษาที่จ้างตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนช่วยบันทึกข้อมูล ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล (Server) ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานเก็บข้อมูล</p> <p>๓. การเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ครั้งที่ ๓ ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.จ.ปจ. - สนง.พช.จ.ปจ. - สนง.สถิติ จ.ปจ. - อำเภอทุกอำเภอ - บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) - ปค.จ.ปจ. - สนง.พช.จ.ปจ. - อำเภอทุกอำเภอ

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>แบบบูรณาการ (CEO) งบประมาณสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องถิ่น และงบประมาณอื่น ๆ เช่น งบประมาณเหลือจากการลงพื้นที่ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้โอนจัดสรรคืนงบประมาณลงไป</p> <p>๔. การติดตามประเมินผลการสร้างการรับรู้ และการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนในภาพรวม สำนักนโยบายและแผน สป. และสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โดยจะใช้กลไกนักศึกษาในการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>๕. การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วยนำเสนอข่าว เผยแพร่ภายในจังหวัด และรวบรวมส่งให้กองสารนิเทศ สป. เผยแพร่การดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวง เพื่อสร้างการรับรู้ว่าโครงการนี้มาจากความต้องการของประชาชนโดยตรง รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับ กำกับผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ</p> <p>๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัด ซึ่ง กษ. ได้คัดเลือกกลุ่มจังหวัด ๑๓ กลุ่มจังหวัด ๕๖ จังหวัด ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. ได้ดำเนินการส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และผู้นำเกษตรกร มารับมอบแนวทางต่อไป</p> <p>๗. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการลงพื้นที่สัมภาษณ์จำแนกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ และ (๒) กลุ่มที่ไม่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดย ๓ ลำดับแรกที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มทำงานที่มีนายจ้าง และกลุ่มทำงานอิสระ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- ให้จัดทำ VTR อธิบายผลการดำเนินงานทุกเรื่องภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทราบ ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ประชาชนเป็นตัวแทนนำเสนอว่า เหตุใดจึงเสนอ/จัดทำโครงการดังกล่าว เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น เนื่องจากเป็น</p>	<p>- ปค.จ.ปจ. (งานป้องกันจังหวัด)</p> <p>- สนง.กสจ.ปจ. - สนง.กษ.จ.ปจ. - สนง.สหกรณ์ จ.ปจ.</p> <p>- สนง.พช.จ.ปจ. - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปจ.</p> <p>- ปค.จ.ปจ. (งานป้องกันจังหวัด)</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) เน้นย้ำการเสนอและจัดทำโครงการฯ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินโครงการให้เป็นไปได้ด้วยความโปร่งใส - ให้มีการร่วมมือจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่าง เช่น หมู่บ้านที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านปลอดภัยเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ครั้งที่ ๔ - ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน และสรุปแผนงาน/โครงการให้ทราบด้วย - ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง เป็นต้น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม และสรุปผลโครงการที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ให้ประชาชนได้รับทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.พช.จ.ปจ. - สนง.พช.จ.ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สนง.พช.จ.ปจ.
<p>อธิบดีกรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต)</p>	<p>๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถเบิกเบี่ยเลี้ยงที่จัดสรรลงไปให้อำเภอได้ แต่ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ที่ได้รับการว่าจ้างและมีสัญญาจ้างจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ไม่สามารถเบิกเบี่ยเลี้ยงได้ รวมทั้งงบประมาณดำเนินงานสามารถถัวจ่ายได้มีทั้งงบประมาณอำนาจการระดับจังหวัด งบประมาณทีมหมอบประชารัฐ สุขใจ (ปรจ.) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่เบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยงให้กับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) นั้น ให้อำเภอจ่ายตามที่ได้จัดสรรไปก่อน</p> <p>๑.๒ ข้อสังเกตของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายบัณฑิต เทวิฑูวรักษ์)</p> <p>๑) ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ที่ได้รับการว่าจ้างและมีสัญญาจ้างจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้รับผิดชอบในตำบล มีหน้าที่ดำเนินการ (๑) ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐตามที่ลงทะเบียนไว้ และ (๒) ประเมินและบันทึกข้อมูลให้กับกระทรวงการคลัง และดำเนินการแยกอาชีพให้เรียบร้อย</p> <p>๒) ทีมหมอบประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) กระทรวงการคลังขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ซึ่งมีปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ขณะนี้มีการบันทึกข้อมูลในระบบประมาณ ๔ ล้านกว่าราย คือ ประชาชนที่ต้องการจะฝึกอาชีพ ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการของรัฐตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.คลัง จ.ปจ. - ธ.อ.ส.สาขา ปจ. - ธ.ก.ส.สาขา ปจ. - สนง.คลัง จ.ปจ. - ธ.อ.ส.สาขา ปจ. - ธ.ก.ส.สาขา ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สนง.คลัง จ.ปจ. - ธ.อ.ส.สาขา ปจ. - ธ.ก.ส.สาขา ปจ.

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓) กระทรวงแรงงานได้ออกร่างประมวลให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และเริ่มฝึกทักษะอาชีพโดยมีค่าตอบแทนในการเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพวันละ ๑๘๐ บาท ใช้เวลาในฝึกทักษะอาชีพ ๑๐ วัน ให้มีการตรวจสอบควบคุม วิธีการเบิกจ่าย การลงชื่อเข้ารับการอบรมเข้า - บ่าย และต้องบันทึกภาพไว้ รวมทั้งมีการเบิกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม</p> <p>๔) ปัญหาที่พบ ได้แก่ (๑) การฝึกอบรม ในขณะที่สำรวจครั้งแรก มีชุดเมนูของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กำหนดไว้ทั้งหมด ๑๐๘ อาชีพ แต่ปรากฏว่าเมื่อจบประมวลจัดสรรจริงเหลืออยู่ ๕๘ อาชีพ ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดต้องฝึกอบรมที่ชั่วโมงในแต่ละสาขาอาชีพ (๒) กรณีมีความประสงค์เปลี่ยนเมนูให้ดำเนินการแก้ไขและบันทึกข้อมูลลงในระบบใหม่ (๓) การเดินทางมาฝึกอบรม ความสะดวกในการเรียนการสอน การประเมินผล เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หรือไม่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินการ เมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ จะประสบปัญหาตอนประเมินว่าประชาชนจะสามารถประกอบอาชีพได้หรือไม่</p> <p>๒. การปฏิบัติงานในการกิจของกรมการปกครอง</p> <p>๒.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับปลัดจังหวัด สำรวจข้อมูลโรงแรมใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การสำรวจจำนวนโรงแรมที่มีอยู่ภายในจังหวัดที่ไม่ได้รับอนุญาต และสาเหตุที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งให้รายงานภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะไปเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) (๒) การต่ออายุใบอนุญาตโรงแรมทุกครั้ง ให้นำเอกสารเดิมมาพิจารณาด้วย การดำเนินการออกใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p> <p>๒.๒ ให้กำกับนายอำเภอกำกับดูแลใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ใบ ป๓) และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (ใบ ป๔) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจังหวัด อาจให้ปลัดจังหวัดเรียกข้อมูลในระบบที่อยู่ในที่ทำการปกครองจังหวัดมารายงานให้ทราบ และให้อำเภอรายงานให้ทราบทุกเดือน (๒) งานทะเบียน ให้เรียก รายงานผลการจดทะเบียนระดับอำเภอจากหัวหน้างานทะเบียนมารับทราบเป็นประจำ (แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย จดทะเบียนสมรส ทำบัตรประชาชน ฯลฯ) กรณีมีดำเนินการมากผิดปกติสามารถลงไปตรวจสอบย้อนหลังได้ (๓) การกำกับดูแลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยติดตาม กำกับดูแลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีการทำงานและมีการกำกับโดยชัดเจน กรมการปกครองมีระบบติดตามการทำงานทุก ๖ เดือน โดยให้ดำเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน และครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ (มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน และต่ำกว่ามาตรฐาน) นอกเหนือจากการประเมินตามกฎหมาย ๔ ปี กรณีการประเมินแล้ว พบว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๒ ครั้งติดต่อกัน จะมีหนังสือสั่งการให้นายอำเภอพิจารณาเรื่องการทำงานที่บกพร่องต่อหน้าที่</p>	<p>- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปจ.</p> <p>- ปค.จ.ปจ.</p> <p>- สนง.ยช.จ.ปจ.</p> <p>- สนง.สจจ.ปจ.</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กิริติเรขา)</p>	<p>๑. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)</p> <p>๑.๑ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</p> <p>๑.๒ ขณะนี้ได้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (จัดคนเข้าไปอยู่) รวม ๒๐๓ พื้นที่ใน ๖๓ จังหวัด ได้จัดสรรแล้ว ๑๖๔ พื้นที่ และอยู่ระหว่างจัดสรร ๓๙ พื้นที่ โดยกรมที่ดินได้รับพื้นที่จัดสรรกลางเดือนเมษายน และส่งมอบผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดการจะจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ โครงการมีเลขานุการระดับจังหวัด ๔ คน ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และที่ดินจังหวัด ขอให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งกรมที่ดินพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ</p> <p>๒. ศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>กรมที่ดินได้สำรวจเรื่องที่มีการร้องเรียนในทุกจังหวัด ส่วนใหญ่งานค้างเป็นของกรมที่ดิน เช่น การขอลอกโฉนด การขอลอนโฉนด เป็นต้น สำหรับเรื่องค้างใดที่เป็นอำนาจของจังหวัด กรมที่ดินพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ และหากเรื่องใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้หรือเกินอำนาจ กรมที่ดินจะนำมาดำเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญที่ดินจังหวัดมาให้ข้อมูลเนื่องจากอาจมีเรื่องค้างและมีปัญหาการร้องเรียน</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)</p> <p>ขอเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) มีประเด็นด้านที่ดินอยู่ ๔๒ ประเด็น ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จนได้ข้อยุติร่วมกัน ๑๕ ประเด็น เหลือที่ต้องดำเนินการต่อ ๒๗ ประเด็น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด</p>	<p>- สนง.ทต.จ.ปจ.</p> <p>- สนง.ทต.จ.ปจ.</p> <p>- สนง.ปจ.</p> <p>- สนง.สหกรณ์จ.ปจ.</p> <p>- สนง.ทสจ.ปจ.</p> <p>- สนง.ทต.จ.ปจ.</p> <p>- ศตธ.จ.ปจ.</p> <p>- ศตธ.อ.</p> <p>- สนง.ทต.จ.ปจ.</p>
<p>อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายชยพล ธิติศักดิ์)</p>	<p>๑. การเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี ๒๕๖๑</p> <p>๑.๑ ให้นโยบาย กำชับการปฏิบัติตามหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด เช่น การเตรียมพร้อม การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยงในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตชุมชน เส้นทางคมนาคม การเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามแม่น้ำ ลำคลองต่าง ๆ การกำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น ๆ รวมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ อย่าให้เกิดเหตุเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา และประสานชลประทานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญให้ตรวจสอบความผิดปกติของอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ตลอดจนให้ปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมประสานกับแผนยุทธการของฝ่ายทหาร อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งในประเด็นนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในการประชุมการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>- มทบ.12</p> <p>- พล.ร.2.รอ.</p> <p>- สนง.ปภ.จ.ปจ.</p> <p>- โครงการ ชป.ปจ.</p> <p>- แขวงทางหลวงปจ.</p> <p>- แขวงทางหลวงชนบท ปจ.</p> <p>- สนง.สธจ.ปจ.</p> <p>- สนง.ทสจ.ปจ.</p> <p>- อปท.ทุกแห่ง</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และหน่วยทหารต่าง ๆ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งจังหวัดทราบเป็นระยะ จึงขอให้จังหวัดแจ้งข้อมูลการแจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่รับรู้ รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการ ช่องทางการรับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรณีจังหวัดต้องการเครื่องจักรกล เครื่องมือ บุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์เขตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. การปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาภัยพิบัติ</p> <p>ขอให้จังหวัดกำหนดภารกิจที่เหมาะสมกับจิตอาสาที่เข้าร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดภัย การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย การเยี่ยมเยียน/การแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้คำนึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของจิตอาสาเป็นสำคัญ</p> <p>๓. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ</p> <p>ปัจจุบันมีหอเตือนภัยพิบัติทั่วประเทศจำนวน ๓๐๘ แห่ง สามารถใช้งาน ได้ร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษา ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีหอเตือนภัยตั้งอยู่ ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ กรณีไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งกลับ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการ ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาต่อไป</p>	<p>- สนง.ปภ.จ.ปจ. - โครงการ ชป.ปจ. - สถานี อุตุนิยมวิทยา ปจ. - สนง.ปภ.ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สนง.สภจ.ปจ. - อำเภอทุกอำเภอ - สนง.ปภ.ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สนง.สภจ.ปจ. - อำเภอทุกอำเภอ</p>
<p>รองอธิบดี กรมโยธาธิการ และผังเมือง (นายอนวัช สุวรรณเดช)</p>	<p>๑. โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในกลุ่มน้ำ (ฝั่งน้ำ)</p> <p>๑.๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการจัดทำผังน้ำ ๒๕ กลุ่มน้ำ โดยได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว ๑๙ กลุ่มน้ำ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ กลุ่มน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ กลุ่มน้ำ) ส่วนอีก ๖ กลุ่มน้ำอยู่ระหว่างขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการศึกษาจะนำไปสู่การปฏิบัติ ๒ เรื่อง คือ ๑) นำผังน้ำไปบรรจุไว้ในผังเมืองรวมทุกระดับ ๒) ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.การขุดดิน และถมดิน ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย/กฎกระทรวงในการควบคุมการพัฒนา/การขุดดินหรือถมดินในพื้นที่แนวน้ำหลากหรือพื้นที่แก้มลิงตามที่ผังน้ำกำหนด</p> <p>๑.๒ การจัดทำผังน้ำจะพิจารณาจากคาบการเกิดอุทกภัยซ้ำ (๕ ปี ๑๐ ปี ๒๕ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี) จำแนกเป็น ๑) พื้นที่ที่มีคาบการเกิดอุทกภัยที่จะห้ามก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยเด็ดขาด ๒) พื้นที่ที่พอลอยู่อาศัยได้แต่ต้องกำหนดลักษณะของอาคาร ๓) พื้นที่ที่มีคาบการเกิดอุทกภัยนานสามารถอยู่อาศัยได้แต่อาจกำหนดให้มีการตั้งถิ่นฐานเบาบางลง</p> <p>๑.๓ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการมีผังน้ำ คือ การกำหนดการใช้พื้นที่ โดย ๑) กำหนดพื้นที่ห้ามประชาชนตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัย</p>	<p>- สนง.ยธ.จ.ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สนง.สภจ.ปจ. - สนง.ยธ.จ.ปจ. - สนง.ปภ.จ.ปจ. - สนง.ยธ.จ.ปจ. - สนง.ปภ.จ.ปจ.</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) กำหนดการดำเนินงานด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยพื้นที่เขตเมืองซึ่งมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยแต่มีประชาชนตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว</p> <p>ข้อราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวงในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม - ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดให้ความร่วมมือและข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในกลุ่มน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำผังน้ำสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕ - ๒๐๓๐) และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดอุทกภัยขึ้นแล้ว (Build Back Better) - การจัดทำผังน้ำต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลและการประเมินเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความละเอียดและแม่นยำ - ขอให้มีการเตรียมแนวทางรับมือกรณีจัดทำผังน้ำแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ <p>๒. การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา</p> <p>ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาไปแล้ว จำนวน ๒๐ ล้านตัน โดยเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีการจัดกิจกรรมกำจัดและจัดเก็บผักตบชวา (Kick off) ในแม่น้ำพิจิตรที่บริเวณหน้าวัดทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ทั้งนี้ แม่น้ำพิจิตรมีความยาว ๑๒๗ กิโลเมตร มีปริมาณผักตบชวาทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ตัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว ๑๘,๓๐๐ ตัน</p> <p>ข้อราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบตามมาตรการเก็บเล็ก ระยะเวลาที่ ๒ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๑) การเก็บอย่างต่อเนื่องในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ๑๐๐ ไร่ ๒) แหล่งน้ำปัดขนาดไม่เกิน ๒๐๐ ไร่ และ ๓) แหล่งน้ำปัดขนาดมากกว่า ๒๐๐ ไร่ ทั้งนี้ จังหวัดสามารถ 	<ul style="list-style-type: none"> - สنج.ยธ.จ.ปจ. - สنج.ปภ.จ.ปจ. - สنج.ยธ.จ.ปจ. - สنج.ปภ.จ.ปจ. - สنج.ยธ.จ.ปจ. - สنج.ปภ.จ.ปจ. - สنج.ยธ.จ.ปจ. - สنج.ปภ.จ.ปจ. - สنج.กส.จ.ปจ. - สنج.กษ.จ.ปจ. - สنج.ประมง จ.ปจ. - สنج.ปศุสัตว์ จ.ปจ. - สنج.ยธ.จ.ปจ. - สنج.ปภ.จ.ปจ. - ปค.จ.ปจ. - สنج.ยธ.จ.ปจ. - อำเภอทุกอำเภอ - อปท.ทุกแห่ง

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ประสานมายังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อขอรับการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค จำนวน ๓๕ ลำ</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานเร่งรัดการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำคูคลองต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในช่วงฤดูฝน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา พร้อมสรุปความคืบหน้าการจัดซื้อเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบในสัปดาห์หน้า</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการเก็บเล็ก โดยในแหล่งน้ำปิดให้ใช้กลไกมหาดไทยร่วมกันจัดเก็บผักตบชวา รวมทั้งใช้เรือกำจัดผักตบชวาในการจัดเก็บ สำหรับในแหล่งน้ำเปิดขอให้กำชับชลประทานในพื้นที่จัดเก็บผักตบชวาบริเวณหน้าประตูน้ำก่อนเปิดประตูระบายน้ำ</p> <p>๓. การขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ</p> <p>สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการจำนวนมากในหลายจังหวัด เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กำแพง/คันป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ข้อราชการ</p> <p>ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนเร่งรัดการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สามารถเข้าไปดำเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที</p>	<p>- สนง.ยธ.จ.ปจ.</p> <p>- สนง.สธจ.ปจ.</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สนง.ยธ.จ.ปจ.</p> <p>- สนง.สธจ.ปจ.</p> <p>- สนง.ยธ.จ.ปจ.</p>
<p>อธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตติลกเวชช์)</p>	<p>โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี</p> <p>๑. ความคุ้มค่าของงบประมาณ เมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่โอนไปยังจังหวัด ๘,๓๔๔.๒๖ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่นำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการมากถึง ๓,๖๘๑.๘๔ ล้านบาท โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ให้ยกระดับขึ้นมาทั้งหมด ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ พัฒนาสินค้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ๑) อาหาร ขอให้ถูกสุขลักษณะ อร่อย สะอาด และมีคุณภาพ ๒) ของใช้/ของที่ระลึก ขอให้ดูดี ประณีต มีคุณภาพ มั่นคงแข็งแรง วัสดุดี สีไม่เป็นพิษ ประชาชนกล้าใช้</p> <p>๑.๒ บริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยใช้โครงสร้างของคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด (นตผ.จังหวัด) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ (นตผ.อำเภอ) ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p>	<p>- สนง.พช.จ.ปจ.</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนงวดเงินให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๑.๔ เน้นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง การให้ความสำคัญกับการชี้แจงสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วม</p> <p>๒. แนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนจังหวัดดำเนินโครงการ</p> <p>๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดงาน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน และเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน</p> <p>๒.๒ กรมการพัฒนาชุมชนจะนำนักท่องเที่ยวลงไปในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดพัฒนาแอปพลิเคชันโดยบรรจุข้อมูลการท่องเที่ยวลงไป หากไม่สามารถดำเนินการได้ กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันในภาพรวมทั้ง ๗๖ จังหวัด ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ จะพัฒนา “แอดมิน” หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๕ คนโดยสอนถ่ายภาพและเขียนเรื่องราว (Story)</p> <p>๒.๓ กรมการพัฒนาชุมชนจะได้ประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนเพิ่มเติมเรื่องสาธารณูปโภค เช่น ถนน ห้องสุขา เป็นต้น ในพื้นที่ ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะคัดเลือก ๑๖๐ หมู่บ้าน/ชุมชน มาเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นจะคัดเลือกเหลือ ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน มาเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๔ กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดแสดงผลงานความสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเดือนกันยายน โดยเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวใน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน และเน้น ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม</p> <p>๒.๕ กรมการพัฒนาชุมชนมีศูนย์ประสานงาน ๑๑ แห่ง รวมทั้งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษาจังหวัด ตลอดจนสามารถสอบถามการดำเนินโครงการได้จากพัฒนาการจังหวัด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้สนับสนุนการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นรายชิ้นให้มีรูปแบบที่สวยงาม กะทัดรัด แข็งแรง เชื่อมโยงกับเรื่องราวของหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถจำหน่ายได้ โดยหากเป็นของใช้ต้องใช้ประโยชน์ได้และมีความปลอดภัย หากเป็นอาหารต้องสะอาด อร่อย มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภคของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะห้องสุขา โดยลงไปดำเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้ 	<p>- สนง.พช.จ.ปจ.</p> <p>- สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ปจ.</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ให้คำนิยามถึงวัสดุที่เหมาะสม ระบบระบายอากาศ ความสะอาด และความสวยงาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สืบเนื่องธุรกิจจองที่พักแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) สนใจดำเนินธุรกิจให้บริการที่พักในประเทศไทย รวมทั้งที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งนายอำเภอดูแลและให้คำแนะนำผู้ประกอบการสถานที่พักในพื้นที่ให้มีสาธารณูปโภค (ห้องสุขา) เป็นไปตามมาตรฐานสากล 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.สทจ.ปจ. - อำเภอทุกอำเภอ
<p>อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p>	<p>๑. เอกสารประกอบการประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์</p> <p>๒. การบริหารจัดการขยะ</p> <p>๒.๑ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนา ยันตรโกวิท)</p> <p>ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้เชิญจังหวัดมาร่วมหารือเรื่องการบริหารจัดการขยะนั้น ในเบื้องต้นคาดว่าจะกำหนดประชุมหรือในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม Cluster ๓๒๔ กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อสำคัญที่จะชี้แจง ได้แก่ (๑) เทคนิคการจัดการขยะในภาพรวม (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) โดยมีวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษมาบรรยาย (๒) การกำจัดขยะโดยการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีวิทยากรจากกระทรวงพลังงานมาบรรยาย และในช่วงท้ายการประชุมจะเป็นการมอบนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายบัณฑิต เทวิฑูวรักษ์) ได้นำเสนอตัวอย่างการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยใช้ขยะอุตสาหกรรมของบริษัท Better World มาเผาเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการกำจัดที่ไม่มีกลิ่น และบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้เปิดรับซื้อขยะเปียกจากชุมชน เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าแบบ RDF เพื่อใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ อีกส่วนหนึ่งนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมกับถ่านหินและทำปูนซีเมนต์</p> <p>๒.๓ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ได้นำเสนอตัวอย่างการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นแบบที่ดี เนื่องจากทางบริษัทกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการนำขยะมาผลิตไฟฟ้าแบบ RDF ขั้นสูง เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ซึ่งจะได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดูงานต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำข้อมูลการจัดการขยะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปอธิบายให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของการลดขยะในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) และหลัก ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) โดยดำเนินการได้ทันที รวมทั้งสื่อสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ - ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนา ยันตรโกวิท) ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อสำรวจข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบ RDF รวมทั้งศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.สทจ.ปจ.

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>วิธีการลงทุนและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ</p> <p>- ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำข้อมูลการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดระยองมาให้พิจารณาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ดูงาน</p>	
<p>ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายชัยยงค์ พัวพงศกร)</p>	<p>สถานการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>จากสถานการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีสาเหตุเนื่องจากโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว เกิดเหตุขัดข้องทำให้ไฟฟ้าดับในหลายจังหวัด จากที่มีการนำเสนอข่าวว่ามีไฟฟ้าดับ ๕๐ นาที หมายถึง พื้นที่ที่มีไฟฟ้าดับนานที่สุดเป็นระยะเวลา ๕๐ นาที จากข้อมูลพบว่าพื้นที่ที่มีไฟฟ้าดับในเขตกรุงเทพมหานครมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าราย หลังจากนั้นทุก ๆ ๓ - ๕ นาที จะมีการจ่ายไฟฟ้าคืนครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าราย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ๑๘ นาทีขึ้นไปมีเพียงประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่ารายเท่านั้น โดยเป็นลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งสถานที่สำคัญจะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ในแต่ละปีการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะมีการซักซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเมื่อมีเหตุไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย ๔ แผน ได้แก่ (๑) แผนกรณีทีไฟฟ้าจากฝ่ายผลิตขัดข้อง (๒) แผนกรณีสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง (๓) แผนกรณีสายส่งหรือสายป้อนชำรุดเสียหาย และ (๔) แผนกรณีการเกิดอุบัติเหตุและจลาจล</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ โดยตั้งแต่วันที่ ๑๓.๐๖ น. ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสามีปัญหาหายไปจากระบบประมาณ ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบ คือ บ้านเรือนประชาชนเป็นหลัก ในขณะที่พื้นที่ธุรกิจสำคัญหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการนำไฟฟ้าแหล่งอื่นส่งทดแทน</p>	<p>กฟน.</p>
<p>ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ)</p>	<p>สถานการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>จากสถานการณ์ไฟฟ้าดับ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจากโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว เกิดเหตุขัดข้อง ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับผลกระทบ ๒,๗๗๒ เมกะวัตต์ หรือร้อยละ ๑๓ ของปริมาณการใช้ไฟในขณะนั้น ซึ่งบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าดับเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ชนบทนอกเขตเศรษฐกิจ โดยไม่มีสถานที่สำคัญได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อดูแลเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เป็นต้น ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- สนง.ปภ.จ.ปจ. - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ปจ.</p>
<p>ผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายปริญญ์)</p>	<p>การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)</p> <p>การประปานครหลวงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (๑) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และ (๒) อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางบ่อ จังหวัด</p>	<p>จังหวัดปราจีนบุรี ไม่เป็นจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยมะสมิต)	สมุทรปราการ โดยได้ดำเนินโครงการในลักษณะ CSR เพื่อขยายท่อประปากรณีท่อประปาไปไม่ถึงหมู่บ้าน	เป้าหมาย
<p>รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสมชาย มนต์บุรินทร์)</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (๑) เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ (๒) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มีการตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้แล้ว ส่วนพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่บริการ ๓๐ กิโลเมตร จึงต้องมีการหารือแนวทางการดำเนินการกับจังหวัดชุมพร ซึ่งในเบื้องต้นการประปาส่วนภูมิภาคได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่แล้ว</p> <p>๒. โครงการให้บริการวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาคมีโครงการให้บริการวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงน้ำสะอาดตามนโยบายรัฐบาล โดยให้บริการใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้บริการแก้ปัญหาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ประปาท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่ (๒) ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เช่น น้ำดิบ น้ำประปา เป็นต้น โดยใช้ห้องปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มาตรฐาน ISO ๑๐๒๕ จำนวน ๓๑ แห่งทั่วประเทศ และให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปใช้บริการ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) กรมที่ดิน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) - ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยตรงกรณีที่มีโครงการให้บริการต่าง ๆ ในพื้นที่ 	<p>จังหวัดปราจีนบุรี ไม่เป็นจังหวัด เป้าหมาย</p> <p>- การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปจ.</p>
<p>ผู้อำนวยการองค์การตลาด (นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)</p>	<p>๑. การระบายสินค้าเกษตร โดยทำหน้าที่เป็น Marketing Trending เชื่อมโยงกับห้างสรรพสินค้าโลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เพื่อเข้าไปจำหน่ายสินค้า อีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อหาตลาดท้องถิ่นที่สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ ส่วนความร่วมมือกับเรือจำ ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. การส่งอาหารให้กับเรือจำ ได้รับทราบจากตัวแทนที่ส่งอาหารดิบให้กับทางเรือจำ (ตัวแทนเหล่านี้ไม่ได้สังกัดองค์การตลาด) ว่ายังไม่ได้รับเงินค่าอาหารดิบจากกรมราชทัณฑ์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีการค้างเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐</p> <p>๓. โครงการโกกรีนพลัส (Go Green Plus) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การตลาด SMEs และจังหวัด โดยองค์การตลาดจะเชื่อมโยงการผลิตสินค้าหรือทำตลาดให้เป็นสีเขียว (Green) เรื่องกายภาพ เรื่องการไม่ใช้โฟม (No Foam) โดยมี SMEs เข้ามา</p>	<p>อต./สธ./พช. จังหวัดเป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สนับสนุน รวมทั้งได้เชื่อมกับหลายหน่วยงานที่ต้องการสินค้าสีเขียว (Green Product) และสินค้าออร์แกนิก เช่น MT/Export/ตลาดต๋อยอด/Icon Siam/Show DC เป็นต้น ขณะนี้ตลาดต้องการสินค้าสีเขียว (Green Product) เป็นจำนวนมากแต่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอ แม้แต่กรมราชทัณฑ์ได้มีแผนให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการนำสินค้าสีเขียว (Green Product) ราคาถูกเข้าไปให้นักโทษรับประทาน</p> <p>ทั้งนี้ จะดำเนินการในจังหวัดนำร่อง ได้แก่ นครปฐม อ่างทอง สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา เลย ชัยภูมิ ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ โดยได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว รวมทั้งจะร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ SMEs โดย SMEs จะสนับสนุนเรื่องสินค้าราคาถูก การไม่ใช้โฟม และการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ</p>	

กระทรวงมหาดไทย
 สำนักนโยบายและแผน สป.
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 เวลา ๑๑.๐๐ น.